

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 19-22 ตุลาคม 2562

คาดส่งออกข้าวไทยปีนี้แค่ 8 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า ยอดส่งออกข้าวไทยในปีนี้อาจจะอยู่ในระดับ 8-8.1 ล้านตันต่ำกว่าปีก่อน 3.5 ล้านตัน หลังจากยอดส่งออก 9 เดือนของปี 62 (ม.ค.-ก.ย.) อยู่ระดับ 5.9 ล้านตัน เนื่องจากไทยถูกคู่แข่งแย่งตลาดข้าวขาว จนยอดส่งออกลดลงไม่ต่ำกว่า 40% โดยเฉพาะจีน และเวียดนามที่สามารถส่งออกได้ในราคาต่ำและได้เปรียบเรื่องของค่าเงิน ประกอบกับการเจรจาในการขายข้าวจีทูจีให้จีนรับข้าวให้ครบตามสัญญา 1 ล้านตันไม่คืบหน้านัก หลังจากที่จีนซื้อไปแล้ว 7 แสนตัน เป็นต้น ส่วนตลาดข้าวขาวที่ไทยเสียให้กับคู่แข่ง เช่น แอฟริกา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เป็นต้น

“ตอนนี้สต็อกข้าวจีนก็มีจำนวนมหาศาล ประกอบกับเศรษฐกิจจีนก็เข้าสู่ภาวะชะลอตัว และที่สำคัญเข้าใจว่าเรื่องของการขายข้าวจีทูจี อาจเกี่ยวข้องกับการเมืองของทั้งสองประเทศด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนระไฟฟ้าความเร็วสูงที่ยังไม่มีความชัดเจนในการลงนามกับไทย จนทำให้ทุกอย่างช้าไปหมด อย่างไรก็ตามคงต้องติดตามว่าไทยกับจีนจะเจรจาเพื่อจีนซื้อข้าวให้ครบ 1 ล้านตันได้เมื่อไหร่”

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ในภาพรวมต้องยอมรับว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าวประสบปัญหาเกือบหมดทั้งโรงสีและผู้ส่งออกข้าว โดยเฉพาะผู้ส่งออกที่ในปีนี้มีขนาดใหญ่ขาดทุนทุกรายจากอัตราแลกเปลี่ยน หากรายได้ส่งออกได้มากก็จะขาดทุนมาก หรือส่งออกน้อยก็ขาดทุนน้อย แต่สาเหตุที่ต้องส่งออกข้าวเพราะต้องรักษาส่วนแบ่งตลาดเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าหันไปซื้อข้าวจากประเทศอื่นๆ เบื้องต้นแม้ว่าผู้ส่งออกได้ทำประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนก็ตามแต่มีการดำเนินการเพียง 20-30% เท่านั้น ที่เหลือใช้ระบบวัดดวง

ที่มา เดลินิวส์

ส่งออก ก.ย. ลบ 1.39% ลดลงในอัตราที่ชะลอตัว ส่วนทั้งปี คาดห่างเป้าติดลบ 0-1%

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในเดือนก.ย.2562 มีมูลค่า 20,481.3 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1.39% ซึ่งเป็นการหดตัวในอัตราที่ชะลอลงจากเดือนส.ค.2562 ที่ลดลงถึง 4% และเมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 626,011.4 ล้านบาท ลดลง 7.76% แต่เมื่อหักมูลค่าส่งออกสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน และทองคำ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความผันผวนออก จะเหลือติดลบเพียง 1.1% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 19,206.1 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4.24% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 595,475.9 ล้านบาท ลดลง 10.33% ส่งผลให้มีดุลการค้าเกินดุล 1,275.2 ล้านดอลลาร์ หรือเกินดุล 30,535.5 ล้านบาท

ส่วนการส่งออกในช่วง 9 เดือน ของปี 2562 (ม.ค.-ก.ย.) การส่งออกมีมูลค่า 186,571.9 ล้านดอลลาร์ ลดลง 2.11% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 5.832 ล้านล้านบาท ลดลง 4.14% ส่วนการนำเข้า มีมูลค่า 179,190.5 ล้านดอลลาร์ ลดลง 3.68% เมื่อคิดเป็นเงินบาทมีมูลค่า 5.684 ล้านล้านบาท ลดลง 5.57% ส่งผลให้เกินดุลการค้า 7,381.4 ล้านดอลลาร์ หรือเกินดุล 147,974.7 ล้านบาท

สาเหตุที่ทำให้มูลค่าส่งออกเดือนก.ย.2562 ลดลงในอัตราที่ชะลอตัว มาจากสินค้าหมวดอุตสาหกรรม มีการส่งออกเพิ่มขึ้น 0.16% จากการเพิ่มขึ้นของทองคำ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เพอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน

เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีไม่รวมทองคำ แม้ว่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จะลดลง 3.1% จากการลดลงของข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ยางพารา กุ้งสดแช่แข็งและแปรรูป

ด้านตลาดส่งออก พบว่า ตลาดหลัก กลับมาขยายตัว 1.3% จากการขยายตัวของสหรัฐฯ 7.8% ญี่ปุ่น 2.4% แต่สหภาพยุโรป (อียู) ลดลง 5.1% เพราะหลายประเทศได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า โดยเฉพาะเยอรมนี ที่ค้าขายกับจีนมาก ส่วนตลาดศักยภาพสูง ลดลง 5.1% จากการลดลงของซีแอลเอ็มอี 15.3% และเอเชียใต้ 12.5% แต่ตลาดจีน กลับเพิ่มขึ้นถึง 6.1% และอาเซียน (5 ประเทศ) เพิ่มขึ้น 0.6% ขณะที่ตลาดศักยภาพระดับรอง ลดลง 4.1% จากการส่งออกไปซีไอเอส (สมาชิกสหภาพโซเวียตเดิม) ออสเตรเลีย และตะวันออกกลางลดลง 17.2%, 3.7% และ 2.4% ตามลำดับ

น.ส.พิมพ์ชนกกล่าวว่า ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทำให้ มูลค่าส่งออกในเดือน ก.ย.2562 กลับเพิ่มขึ้นได้ 331 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพราะการส่งออกสินค้าที่สหรัฐฯ ใช้มาตรการขึ้นภาษีอย่างแผงโซลาร์เซลล์ และอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกเครื่องซักผ้ายังลดลง ส่วนสินค้าไทยที่ส่งออกไปทดแทนจีนในตลาดสหรัฐฯ มีมูลค่า 1,989 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9.7% ขณะที่สินค้าไทยที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตของจีนที่ส่งออกไปจีน มีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 6% แต่ในช่วง 9 เดือน ผลกระทบจากสงครามการค้า ยังทำให้การส่งออกไทยลดลงอยู่ถึง 441 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ทั้งนี้ สนค.คาดว่า การส่งออกไตรมาส 4 ถ้ายังได้เฉลี่ยเดือนละ 20,821 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก็น่าจะขยายตัวได้ 0.1% และจะทำให้ทั้งปี 2562 มีโอกาสขยายตัวลดลงต่ำกว่า 0% หรือติดลบประมาณ 1% หรือเกิน 1% เล็กน้อย โดยห่างจากเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ที่ 3% ส่วนปี 2563 คาดว่า มูลค่าส่งออกจะขยายตัวแน่นอนที่ประมาณ 1.2%

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

“พาณิชย์” แจงข่าวดี ฟิลิปปินส์ยุติโต้สวนใช้เซฟการ์ด คาดไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น

นายเกียรติ รัชโน รักษาการอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยมว่า ขณะนี้กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ได้ยุติการเปิดโต้สวนการใช้มาตรการปกป้องจากการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (เซฟการ์ด) กับสินค้าข้าวที่มีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นการชั่วคราว ทำให้ส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทยไปยังตลาดฟิลิปปินส์ เพราะทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ไม่ต้องมีความกังวลอีกต่อไป ซึ่งจะส่งผลดี โดยฟิลิปปินส์จะมีการสั่งซื้อและนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ไทยส่งออกข้าวไปยังฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้น

“ถือเป็นความสำเร็จในการเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นต่อการส่งออกข้าวของไทย เพราะหลังจากที่กรมฯ ทราบข่าว ก็ได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ทันที โดยชี้แจงว่าปริมาณการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะฟิลิปปินส์เปลี่ยนระบบการนำเข้าข้าวจากเดิมใช้วิธีการทำบันทึกความตกลง (MOU) กำหนดปริมาณนำเข้าจากประเทศผู้ส่งออกปีละไม่เกินปริมาณเท่าไร และใช้ระบบประมุขนำเข้าแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แต่ปี 2562 ได้เปลี่ยนเป็นการนำเข้าแบบเสรีโดยภาคเอกชน ทำให้มีปริมาณการนำเข้าเพิ่มขึ้น ไม่ได้เป็นเพราะไทยส่งออกข้าวไปตลาด”

อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตาดำเนินการของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ต่อไป เพราะขณะนี้ เป็นการยุติชั่วคราว และฟิลิปปินส์กำลังหาวิธีกันเป็นการภายในระหว่างกระทรวงเกษตร กับกระทรวงการคลังว่าจะ

ดำเนินการอย่างไรต่อไป โดยทำที่ของกระทรวงเกษตร ยังคงมีความกังวลผลกระทบต่อเกษตรกร จากการนำเข้าข้าวที่เพิ่มขึ้น ขณะที่กระทรวงการคลัง มีความกังวลว่าหากมีการขึ้นภาษี จะกระทบต่อประชาชนที่จะบริโภคข้าวแพงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น

นายกีรติกล่าวว่า ในส่วนของกรมฯ จะยังคงเดินหน้าขยายตลาดข้าวไทยในตลาดฟิลิปปินส์ต่อไป โดยจะเร่งผลักดันข้าวคุณภาพดีให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวพรีเมียม เช่น ข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ส่วนตลาดอื่นๆ จะเดินหน้าขยายตลาดข้าวทั้งในแอฟริกา ตะวันออกกลาง โดยจะเจาะเป็นรายประเทศมากขึ้น เพราะปีหน้า การทำตลาดข้าวไม่่ง่าย เนื่องจากมีการแข่งขันสูง และไทยเองก็มีปัญหาเงินบาทแข็งค่า ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดลงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

ทั้งนี้ กรมฯ จะมีการหารือกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เพื่อติดตามสถานการณ์ตลาดข้าว รวมถึงแผนการทำตลาดข้าวร่วมกันต่อไป ส่วนเป้าหมายการส่งออกข้าวในปี 2562 ที่ตั้งไว้ที่ 9 ล้านตัน คาดว่าน่าจะทำได้ใกล้เคียง เพราะขณะนี้ ตัวเลขล่าสุดตั้งแต่ 1 ม.ค.-11 ต.ค.2562 ส่งออกได้แล้วปริมาณ 6.44 ล้านตัน คิดเป็น 71.66% ของเป้าหมายการส่งออก มีมูลค่า 3,441 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

ชิงกรราคาข้าวถุงไม่โงหัว ลูกขาวนา-ห้างแย่งตลาด

นายระพีพัชญ์ ธนถาวรภิตต์ นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจถึงสถานการณ์ตลาดข้าวสารบรรจุถุงในประเทศในภาพรวมของปีนี้ว่า ในแง่ของราคายังคงทรงๆ ตัวไม่ได้มีการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงเหมือนในอดีต เนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคข้าวของคนไทยลดลงมาก จากที่มีอาหารทางเลือกอื่น และจากความสะดวกสบายในการสั่งอาหารดีลิเวอรี่ที่แข่งขันกันอย่างรุนแรง สิ่งผู้ประกอบการทำได้คือการปรับตัวให้ทันกับความต้องการของตลาด โดยหันไปผลิตอาหารแปรรูปที่ทำจากข้าวมากขึ้น เพื่อทดแทนตลาดข้าวที่หายไป ปัจจุบันราคาข้าวหอมมะลิบรรจุถุงเฉลี่ยที่ 200-260 บาทต่อ 5 กิโลกรัม(กก.) และข้าวขาว 80-120 บาทต่อ 5 กก.

“คงไม่ได้เห็นผู้ประกอบการมาแข่งขันด้านราคาข้าวถุงในประเทศเหมือนในอดีตแล้ว เพราะหนึ่งคนกินข้าวน้อยลง ดังนั้นการจะปรับราคาข้าวให้สูงขึ้นเป็นเรื่องยากเพราะความต้องการในตลาดไม่ได้เพิ่มขึ้น และการจะปรับราคาขึ้นหรือปรับราคาลงนั้น ผู้ประกอบการเองจะต้องพิจารณาในเรื่องของตลาดด้วย แต่ข้าวที่เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือกลุ่มคนรักสุขภาพ เช่น ข้าวออร์แกนิก ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสี ซึ่งผู้บริโภคหันมากินข้าวเหล่านี้มากขึ้น ตามเทรนด์รักสุขภาพ ตัวอย่างราคาข้าวหอมมะลิจำหน่ายในราคา 80-120 บาทต่อถุง 5 กิโลกรัม โดยราคาจะปรับไปตามขนาดของข้าวถุง เช่น ขนาด 1 กิโลกรัม 5 กิโลกรัม เป็นต้น น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งของผู้ประกอบการที่จะเข้าไปเจาะตลาด”

อย่างไรก็ดีขณะนี้เริ่มมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่เข้ามาเจาะตลาดข้าวถุงมากขึ้น เช่น กลุ่มลูกหลานชาวนารุ่นใหม่ที่กลับไปทำธุรกิจที่บ้าน โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวออกมาจำหน่าย หรือแม้แต่ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าก็มีการสร้างแบรนด์ข้าวถุงขึ้นเพื่อมาแข่งขันในตลาด ทั้งนี้ตลาดข้าวสารบรรจุถุงมีมูลค่าเฉลี่ย 2.8-2.9 หมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งปีนี้จากช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน บางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน) ประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ดังนั้นคาดผลผลิตข้าวที่จะออกมาในปลายปีนี้ น่าจะลดลง มองว่าน่าจะเป็นผลดีให้กับเกษตรกรที่จะขายข้าวได้ราคาดี

นายระพีพัชญ์ กล่าวอีกว่า สำหรับงานที่สมาคมอยากส่งเสริมมากที่สุดคือ การเพิ่มการบริโภคข้าวของคนไทย เพราะต้องยอมรับว่าการบริโภคข้าวของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก และมีแนวโน้มที่จะบริโภคข้าวลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกอย่างซึ่งคนไทยยังคงเข้าใจผิดว่าการบริโภคข้าวนั้นทำให้อ้วน ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจที่พบว่าการบริโภคข้าวของคนไทยลดลงต่อเนื่อง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตลาดข้าวของไทยทรุดตัว ซึ่งในปีหน้าสมาคมมีแผนจะจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการบริโภคข้าวของคนไทยให้มากขึ้น และจะช่วยให้ตลาดข้าวถูกในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

ดันโรงสีข้าวสหกรณ์ขึ้นแทนผู้นำผลิตข้าวสาร“เกรดพรีเมียม”

โรงสีข้าวสหกรณ์ยกพาเหรด ขึ้นแทนผู้นำด้านการผลิตข้าวสารคุณภาพเกรดพรีเมียม พร้อมยกสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ เป็นสหกรณ์ต้นแบบโรงสีข้าวขนาดกลางผลิตข้าวสาร Q หนุนสมาชิกปลูกข้าวระบบ GAP มีกำลังผลิต 400ตัน/ปี เพิ่มมูลค่า-ยกระดับรายได้สมาชิก พร้อมหนุนคนไทยบริโภคสินค้าปลอดภัย

นางกิตติวรรณ เผ่าพันธุ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษเปิดเผย ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ได้รับการยอมรับให้เป็น “ต้นแบบโรงสีข้าวขนาดกลางผลิตข้าวสาร Q” ตามการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพตาม มกษ. 4000-2560 ภายใต้นโยบายแปลงใหญ่และข้าวครบวงจร ปี 2559 - 2561 จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ พร้อมได้รับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ทั้งขนาดบรรจุขนาด 5 กก. ขนาด 1 กก. ขนาด 500 กรัม และขนาด 250 กรัม ภายใต้แบรนด์ “ข้าวสาร Q”

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากโรงสีของสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ มีขบวนการผลิตข้าวสารมาตรฐานครบวงจร ตั้งแต่ขบวนการผลิตระดับแปลงนาผ่านการรับรอง GAP ระดับโรงสีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP ไม่ปะปนข้าวเปลือกทั่วไป และข้าวสารต้องผ่านการคัดแยกเมล็ดเหลือง เมล็ดหัก และเมล็ดเสียตามมาตรฐานส่งออก ไปจนถึงระดับโรงคัดบรรจุสินค้าข้าวที่ได้รับการรองรับมาตรฐานสินค้าภายใต้สัญลักษณ์ Q ที่แสดงให้เห็นถึงความปลอดภัยในการบริโภคและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

นางกิตติวรรณ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ เป็นผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงเพียงแห่งเดียวใน จ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวสาร Q ของ มกอช. โดยมีสมาชิกที่ปลูกข้าว จำนวน 2,000 ราย คิดเป็นพื้นที่ 600 ไร่ มีสมาชิก นำร่องเข้าร่วมโครงการผลิตข้าวสาร Q แล้ว จำนวน 36 ราย ใน 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านโนนแสนสุข ตำบลสังเม็ก และหมู่บ้านจันรรจ์ ตำบลกระแซง โดยมีกำลังผลิตข้าวสาร Q รวม 400 กว่าตัน/ปี โดยสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในการขายได้ราคาสูงกว่าข้าวสารทั่วไปถึง 14 บาท/กก. หรือขายได้ในราคา 50บาท/กก ในขณะที่ข้าวสารทั่วไปมีราคาอยู่ที่ 36 บาท/กก. เท่านั้น แต่เนื่องจากปริมาณการผลิตยังน้อย จึงเน้นการขายเฉพาะช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ หรืองานประชาสัมพันธ์ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ หรือหน่วยงานจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพเท่านั้น

“เราต้องการผลักดันให้เป็นโครงการนำร่องใน 2พื้นที่ก่อน เพื่อสื่อให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญในการเลือกซื้อข้าวมาตรฐาน Q ที่มีความปลอดภัยในการบริโภค เนื่องจากขบวนการผลิตผ่านการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตข้าว (GAP) ทุกแปลงปัจจุบัน ได้มีการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจำหน่ายให้กับเครือข่ายสหกรณ์

ในจังหวัดใกล้เคียง และจำหน่ายในช่วงเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่ และการออกบูทแสดงสินค้าในงานโรดโชว์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน” นางกิตติวรรณ กล่าว

ปัจจุบัน นอกจากสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์จะได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าว ประเภทหอมมะลิ มกษ.4000-2546 สินค้าข้าวสารจากมกช. แล้ว ยังมีอีก 3 สหกรณ์ที่ได้รับการรับรองเช่นกัน คือ 1. สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด จ.เชียงราย มาตรฐานข้าวหอมมะลิ มกษ.4000-2546 ประเภทข้าวสาร ข้าวกล้อง 2. สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด ประเภทข้าวหอมมะลิไทย มกษ.4000-2546 ประเภทข้าวสาร ข้าวกล้อง และ 3. สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด ประเภทข้าวหอมมะลิ 4000-2546

นอกจากนี้ ยังมีโรงสีข้าวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP มกช.4403-2553 อีก 6 แห่ง คือ 1.สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด 2.สหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรพลังสามัคคีสตรีลุ่มน้ำโขง จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จำกัด 5.สหกรณ์การเกษตรบรบือ จำกัด และ 6.สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด และเตรียมจะยกระดับอีก 8 โรงสีสหกรณ์ ซึ่งล่าสุดมี 2 โรงสีอยู่ระหว่างยื่นคำขอ
ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รมว.พาณิชย์ ปลื้มจ่ายเงินประกันรายได้ข้าวงวดแรกแล้ว 9,400 ลบ.

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ กล่าวในการเป็นประธานกดปุ่มคิกออฟจ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับชาวนาทั่วประเทศ ที่จ.พระนครศรีอยุธยาว่า เป็นการจ่ายส่วนต่างให้กับชาวนาผู้ปลูกข้าวรอบแรก ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนวันที่ 16 ต.ค.62 รวม 349,000 ครัวเรือน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 9,400 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นความสำเร็จในการดำเนินโครงการ เพราะใช้เวลาเพียง 90 วันนับตั้งแต่รัฐบาลแถลงโครงการประกันรายได้ต่อรัฐบาลจนถึงวันนี้ ก็สามารถจ่ายเงินส่วนต่างรอบแรกได้แล้ว

"จากนี้ไปจะมีการโอนเงินทุก 15 วัน งวดนี้ถือว่าเป็นงวดแรก โดยงวดถัดไปเป็นวันที่ 1 พ.ย.62 และวันที่ 15 พ.ย.62 ถือว่าดำเนินการครบฤดูกาลผลิตปีนี้แล้ว โดยงวดนี้ เงินส่วนต่างที่โอนให้เกษตรกรสูงสุดได้ถึงครัวเรือนละ 74,000 บาท แต่จะลดหลั่นกันไปตามข้อเท็จจริง คุณภาพข้าว และปริมาณผลผลิตของชาวนาแต่ละครัวเรือน" นายจรินทร์ ระบุ

สำหรับการประกันรายได้ข้าว ถือเป็นสินค้าชนิดที่ 2 ที่รัฐบาลได้ประกันรายได้ จากสินค้าแรกคือ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งได้โอนเงินให้เกษตรกรแล้วเมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา และจะโอนไปเรื่อยๆ ทุกๆ 45 วัน จนครบทั้งหมด 8 งวดในแต่ละปี

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้มีมติเห็นชอบกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง และการชดเชยส่วนต่างราคา ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 62/63 รอบที่ 1 งวดที่ 1 กำหนดราคากลางอ้างอิง ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 16,723.09 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 15,651.05 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 7,530.36 บาท ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,216.55 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 18,926.86 บาท ทั้งนี้ จากราคาอ้างอิงดังกล่าว ส่งผลให้รัฐบาลต้องจ่ายชดเชยส่วนต่างข้าวเปลือก 2 ชนิด คือ ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 2,469.64 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 783.45 บาท ส่วนอีก 3 ชนิด ราคาตลาดสูงกว่าราคาอ้างอิง จึงไม่ต้องจ่ายส่วนต่างราคาให้เกษตรกร โดยเกษตรกรสามารถนำข้าวเปลือกไปขายในตลาดได้เอง
ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ส่งออกข้าววัดเป้า 9 ล้านตัน เวียดนามตามปีทุกตลาด

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยประชาชาติธุรกิจว่า การส่งออกข้าวช่วง 8 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ส.ค. 2562) มีปริมาณ 5,354,661 ตัน ลดลง 26.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีปริมาณ 7,269,744 ตัน มูลค่าการส่งออก 90,276.1 ล้านบาท (2,872.4 ล้านดอลลาร์) ลดลง 23.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 117,342.6 ล้านบาท (3,684.6 ล้านดอลลาร์) โดยเดือน ส.ค.ที่ผ่านมาไทยส่งออกได้ 448,476 ตัน ลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ 548,714 ตัน ขณะที่มูลค่าส่งออก 8,437 ล้านบาท ลดลง 12.2% เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 2562 มูลค่า 9,607 ล้านบาท จากที่ไทยเคยส่งออกได้สูงสุดถึง 1 ล้านตันต่อเดือน ซึ่งให้เห็นว่าสถานการณ์การส่งออกยังคงขบเซา คาดการณ์ว่าเดือน ก.ย. 2562 จะส่งออกได้ 500,000 ตัน โดยทั้งปีน่าจะส่งออกได้ 8 ล้านตัน ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 9 ล้านตัน ซึ่งเป็นเป้าที่ลดลงจากก่อนหน้านี้นี้ 9.5 ล้านตัน (ถือว่าต่ำสุดในรอบ 7 ปี นับจากปี 2556 ที่ส่งออก 6.61 ล้านตัน)

“สาเหตุที่ส่งออกลดลงปัจจัยหลักมาจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นจากปีก่อน 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ปีนี้ 30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ บวกกับราคาข้าวไทยแพงกว่าเวียดนามเฉลี่ยตันละ 80 เหรียญสหรัฐ ประกอบกับเวียดนามดัมพ์ส่งออกหลังจากจีนลดนำเข้าข้าวตามชายแดนเวียดนาม เมื่อไม่สามารถส่งขายให้จีนได้เวียดนามจึงหันมาส่งออกแข่งขันกับไทย ที่น่าห่วงไม่ใช่แค่เฉพาะราคาถูกกว่าแต่คุณภาพดีกว่าเท่านั้น แต่เวียดนามมีพันธุ์ข้าวใหม่ ๆ หลากหลายจากอดีตมีแต่ข้าวขาว จะกระทบไทยในระยะยาว เช่น ข้าวนางฮวา, ST 21, ST 24, DT 8 เป็นข้าวขาวพื้นนุ่มที่เวียดนามพัฒนาขึ้น ซึ่งมาร์เก็ตแชร์ข้าวหอมมะลิไทย เพราะราคาข้าวกลุ่มนี้อยู่ที่ 480-600 เหรียญสหรัฐ ถูกกว่าหอมมะลิไทย 400-500 เหรียญ โดยข้าวหอมมะลิของไทยขายตันละ 1,200 เหรียญสหรัฐ”

ร.ต.ท.เจริญกล่าวว่า ตอนนี้จะเริ่มเห็นตลาดฟิลิปปินส์ซึ่งเพิ่งจะเปิดเสรีนำเข้าข้าวหันไปซื้อเวียดนามปีนี้อยู่ที่ 1.3 ล้านตัน แต่ซื้อไทยแค่ 2-3 แสนตัน จากปกติเคยให้โควตาประเทศละ 3 แสนตัน ส่วนตลาดอิรักนั้น เวียดนามเข้าไปทำจอยต์เวนเจอร์กลายเป็นผู้ส่งออกเบอร์ 1 ไปหลายแสนตัน ส่วนไทยแม้จะเจรจาพื้นตลาดได้คืนมาบ้าง แค่ขิมลาง 10,000-20,000 ตันในปีนี้อยู่ และยังคงแข่งราคากับเวียดนาม ขณะที่ตลาดจีนไม่ได้สานต่อการทำสัญญาจีทูจีกับไทย เพราะมีสต็อกข้าวกว่า 100 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงแต่ไม่ซื้อ แต่ยังแข่งกับไทยในตลาดแอฟริกาด้วย ภาวะส่งออกเช่นนี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไข อีก 3-5 ปี ไทยจะสูญเสียส่วนแบ่งตลาดข้าวโลก”

ทั้งนี้ คาดการณ์ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีจะมีปริมาณมากขึ้น เพราะนาในพื้นที่ตอนใต้ได้รับผลดีจากปริมาณน้ำมาก และอ้อยราคาไม่ดี คนหันมาปลูกข้าวเพิ่ม ทำให้มีข้าวเปลือกมะลิเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านตันข้าวเปลือก จากปีก่อน 7.2 ล้านตัน โดยข้าวหอมมะลิแถบ จ.พิษณุโลก พิษณุตร หนองคาย จะมีเพิ่มขึ้น ทำให้ทิศทางราคาข้าวเปลือกปรับลดลง

สอดคล้องที่นายสมบัติ เณริญวัฒน์ ประธาน บจ.เอเชีย โกลเด้น ไรซ์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของไทย ชี้ว่าสถานการณ์การส่งออกข้าวช่วงไตรมาส 4 มีการแข่งขันกันรุนแรงในทุกตลาด โดยเฉพาะตลาดหลักของไทยคือตลาดเอเชียซึ่งต้องแข่งอย่างหนักกับข้าวเวียดนามที่ราคาต่ำกว่าไทย จากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมาก เช่นล่าสุดการประมูลซื้อข้าวขาว 5% ของมาเลเซีย ทางเอเชียเข้าร่วมประมูลด้วย ซึ่งไทยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แก่เวียดนาม เพราะราคาไทยสูงกว่าตันละ 70 เหรียญสหรัฐ โดยไทยเสนอราคาขาย 390 เหรียญสหรัฐ เวียดนามเสนอ 320 เหรียญสหรัฐ สูญเสียออร์เดอร์ครั้งนี้ไป 20,000 ตัน ขณะที่ตลาดแอฟริกาซึ่งเป็นตลาดส่งออกหลักอีกตลาดหนึ่งก็ต้องแข่งขันกับข้าวจากจีน ซึ่งระบายสต็อกข้าวเก่าราคาต่ำกว่าข้าวไทยเช่นกัน

การส่งออกช่วง 3 เดือนสุดท้าย แม้เป็นช่วงที่มีการส่งมอบสินค้าสูงสุดของปี แต่คาดว่าเดือน ก.ย.น่าจะส่งออกได้ปริมาณใกล้เคียงกับเดือน ต.ค.ซึ่งน่าจะส่งออกได้ 500,000 ตัน และเดือน พ.ย. กับ ธ.ค.น่าจะทำได้เพิ่มขึ้นปริมาณเดือนละ 800,000 ตัน เทียบกับที่เคยส่งออกสูงสุดเดือนละ 1 ล้านตัน เท่ากับว่าไตรมาสสุดท้ายรวมกับ 3 ไตรมาสแรกที่ส่งออกได้ 5-6 ล้านตัน ภาพรวมการส่งออกข้าวทั้งปีอาจต่ำกว่าเป้าหมาย

“รัฐบาลจึงต้องเร่งกระตุ้นการส่งออกข้าวอย่างเร่งด่วน ขอแนะนำว่ารัฐต้องเร่งเจรจากับคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจจีนให้ได้ เพราะเรามีออร์เดอร์ที่เหลือส่งมอบอีก 2 แสนตัน ลอตละ 1 แสนตัน และอย่าลืมนะว่าเรายังมีเอ็มโอยูซื้อขายข้าวอีก 1 ล้านตันของรัฐบาลนี้ นอกจากนี้มีตลาดอิรักที่ต้องเร่ง ทุกคนอยากเรียกร้องให้รัฐช่วย เพราะตอนนี้ชาวนามีประกันรายได้ แต่ทั้งโรงสี กับผู้ส่งออกแย่”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ชี้แจงและมอบนโยบายโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2562/63 รอบที่ 1 ในโอกาสเป็นวันแรกของการจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับผู้ที่จะเก็บเกี่ยวก่อน 16 ต.ค. 2562 มี 349,000 ราย จ่ายชดเชย 9,400 ล้านบาท จากวงเงินรวม 21,400 ล้านบาท คาดว่าต้องจ่ายชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรที่ปลูกข้าวเปลือก 2 ชนิด เนื่องจากราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงต่ำกว่าราคาประกันรายได้ คือข้าวเปลือกเจ้า ราคาอ้างอิง 7,530.369 บาท ต่ำกว่าราคาประกันตันละ 10,000 บาท รัฐต้องชดเชยตันละ 2,469.64 บาท กำหนดให้ครัวเรือนละ 30 ตัน รวมได้ครัวเรือนละ 74,089.2 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาอ้างอิงตันละ 10,216.55 บาท จากราคาประกันตันละ 11,000 บาท ชดเชยตันละ 783.45 บาท ครัวเรือนละ 25 ตัน รวมครัวเรือนละ 19,586.25 บาท ส่วนข้าวเปลือกอีก 3 ชนิดรอบนี้ยังไม่ต้องชดเชย เพราะราคาอ้างอิงสูงกว่าราคาประกัน ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาตลาดอ้างอิงตันละ 16,723.09 บาท ราคาประกันตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 15,651.05 บาท ราคาประกันตันละ 14,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 18,926.86 บาท จากราคาประกันตันละ 12,000 บาท

นายจรินทร์กล่าวว่า โครงการนี้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้ได้รับรายได้ 2 ทาง ทั้งจากการขายข้าวปกติและได้การรับชดเชยจากรัฐบาล มั่นใจว่าโครงการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาด

“ส่วนมาตรการช่วยเหลือควบคู่ไปกับประกันรายได้ชาวนั้น รัฐบาลยังคงพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสม เช่น โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวซึ่งจะดำเนินการต่อ แต่จะพิจารณาตามความเหมาะสมตามแต่ช่วงระยะเวลา”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ตีวเข้มกรมการข้าวตั้งเป้าผลิตเมล็ดพันธุ์ 2 แสนตัน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดสัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานครว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับข้าวและชาวนาไทย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวมากถึงปีละกว่า 70 ล้านไร่ เกษตรกรประมาณ 4.3 ล้านครัวเรือน และเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมูลค่า 200,000 ล้านบาท

นโยบายหลักที่รัฐบาลมุ่งหวังคือให้สินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเป็นสินค้าที่มีศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งให้ “ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมี

เสถียรภาพ และมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น” เป็นการกำหนดเป้าหมายระยะยาว ตั้งแต่ ปี 2561 -2580 เพื่อนำพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือการวางรากฐานในการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มชาวนาแบบแปลงใหญ่

นายประภัตร กล่าวต่อว่า กรมการข้าวถือเป็นหัวใจหลักของชาวนา เพราะชาวนาจะได้ผลผลิตที่ดี ก็มาจากเมล็ดพันธุ์ที่ดี ซึ่งปีนี้ได้ตั้งเป้าการผลิตเมล็ดพันธุ์จากเดิม 85,000 ตัน ต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ตันต่อปี ซึ่งล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ต.ค.62 ครม.ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยพื้นที่ช่วงและอุทกภัย ปี 2562 จำนวน 5 โครงการ ภายในกรอบวงเงิน 3,120.8618 ล้านบาท โดยมี โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวปี 2563/64 ซึ่งมีเป้าหมาย เกษตรกร 827,000 ครัวเรือน เมล็ดพันธุ์ข้าว 63,200 ตัน พื้นที่ 6.32 ล้านไร่ โดยสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกร ไร่ละ 10 กิโลกรัม ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ จำนวน 1,739.4290 ล้านบาท

เพื่อสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพื้นที่ช่วงและอุทกภัยปี 2562 ให้สามารถทำการผลิตได้ทันทีหลังน้ำลด พร้อมกันนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนและระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยพื้นที่ช่วงและอุทกภัย ปี 2562 โดยกรมทรัพยากรน้ำสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อพัฒนาระบบส่งน้ำและปรับปรุงแหล่งน้ำให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่น้ำร่อง 120 แปลงใหญ่ รวมพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งสิ้น 80,000 ไร่ ครอบคลุมทั่วประเทศ และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่น้ำร่อง 700 แห่ง พื้นที่เป้าหมาย 86,000 ไร่

“มั่นใจว่าในปี 2563 กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมการข้าว จะขับเคลื่อนการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในประเทศไทยให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมนำระบบตลาดออนไลน์เข้ามาเชื่อมโยงการค้าขายกับผู้ซื้อโดยตรง นอกจากนี้ได้มอบแนวทางให้ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ เร่งศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน โดยจะมีการประกวดแข่งขัน และมอบรางวัลเพื่อกระตุ้นให้ทุกศูนย์ฯ ได้ร่วมมือกันเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย” นายประภัตร กล่าว

ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวประสบปัญหาจากภัยธรรมชาติ (ฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และอุทกภัย) โดยพื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 3.97 ล้านไร่ เกษตรกร 413,965 ครัวเรือน และเสียหายจากการเกิดอุทกภัยจากพายุโซนร้อนส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกข้าวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ 3.10 ล้านไร่ เกษตรกร 544,219 ครัวเรือน ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตจนถึงภาคการส่งออก ดังนั้นภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือการสร้างความเชื่อมั่น และดูแลความเสียหาย จนถึงการวางรากฐานที่สำคัญสำหรับอนาคตของประเทศ และพัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งระบบ ซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนชาวนาในการดำเนินการผลิตข้าวและถ่ายทอดความรู้ ไปสู่ลูกหลาน เพื่อให้สามารถส่งออกข้าวไปแข่งขันกับนานาประเทศ และดึงดูดลูกค้า ด้วยการผลิตข้าวที่มีคุณภาพ เชื่อมโยงภาคการตลาดอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการแข่งขัน ต่อสู้กับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจได้ ตลอดจนชาวนามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสุตสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2563 กรมการข้าวได้จัดการสัมมนา “แนวทางการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ระบบ

ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่” ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจให้แก่บุคลากร ก่อให้เกิดการบูรณาการความคิดร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางให้บุคลากรสามารถดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 200 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และบุคลากรของกรมการค้าข้าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

ที่มา *ฐานเศรษฐกิจ*

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะอุปทานข้าวในตลาดที่มีจำกัดแต่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศในช่วงนี้ก็ยังมีมากนัก โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 เดือน เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกาเข้ามากระตุ้นตลาด ทั้งนี้ราคาข้าวขาว 5% ยังคงอยู่ที่ระดับ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ที่แล้ว (ก่อนหน้านี้ราคาข้าวได้ปรับลดลงต่ำสุดในรอบกว่า 12 ปีไปอยู่ที่ระดับ 325 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562)

วงการค้ารายงานว่ ในช่วงระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม-1 พฤศจิกายนนี้ จะมีการขนถ่ายสินค้าข้าวขึ้นเรือ 13 ลำ จำนวนประมาณ 201,950 ตัน ที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City Port

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2020) เวียดนามจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 44.45 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากจำนวน 44.43 ล้านตัน ในปีก่อน

ขณะที่กระทรวงเกษตร (the Vietnamese Ministry of Agricultural Rural and Development; MARD) รายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตใบไม้ร่วง (the Autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีจำนวนลดลงขณะที่ผลผลิตต่อพื้นที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ขณะที่ภาวะราคาข้าวเปลือกในปีนี้น่าจะค่อนข้างผันผวน โดยในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมที่ผ่านมาราคาปรับลดลงมาก เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากประเทศจีนในปีนี้อาจลดลงมาก ประกอบกับในช่วงนี้มีข่าวว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์จะใช้มาตรการทางภาษีเพื่อควบคุมการนำเข้าข้าวหลังจากที่ในช่วงต้นปีมาจนถึงขณะนี้มีการนำเข้าข้าวจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ในปี 2019/20 คาดว่าเวียดนามจะส่งออกได้ประมาณ 6.5 ล้านตัน เท่ากับปีก่อนหน้า

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2019/20 (มกราคม-ธันวาคม 2020) กัมพูชาจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 9.413 ล้านตัน (ประมาณ 5.742 ล้านตันข้าวสาร) เพิ่มขึ้นจากจำนวน 9.234 ล้านตัน ในปี 2018/19 เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ประกอบกับมีการเพิ่มปัจจัยการผลิตมากขึ้น เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว และปุ๋ย รวมทั้งมีการใช้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น โดยคาดว่าในฤดูนาปี ปี 2019/20 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 7.126 ล้านตัน และในฤดูนาปรังประมาณ 2.288 ล้านตัน

ด้านภาวะราคาข้าวในช่วง 8 เดือนของปีนี้ ทั้งข้าวขาว ข้าวหอม Phka Malis และข้าวหอม Sen Kra Ob มีราคาลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณ 9% 1.3% และ 3.1% ตามลำดับ เนื่องจากการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรป

ลดลงจากปีที่แล้วเพราะสหภาพยุโรปมีการใช้มาตรการทางภาษีกับประเทศกัมพูชา ซึ่งประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวจากกัมพูชา ได้แก่ โปแลนด์ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม เป็นต้น โดยในปีนี้มี การนำเข้าลดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ USDA คาดว่าในปี 2019/20 กัมพูชาจะส่งออกข้าวได้ประมาณ 1.4 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่รวมทั้ง การส่งออกทางเรือและการส่งออกตามแนวชายแดน เช่น เวียดนาม ไทย

ที่มา *Oryza.com*

เมียนมา

คณะกรรมการด้านการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมผลประโยชน์ของเกษตรกร (Myanmar's Leading Committee for Farmers Rights Protection and Interests Promotion) ได้ประกาศราคาอ้างอิงสำหรับ ข้าวเปลือกนาปี ปี 2019 และนาปรังปี 2020 โดยกำหนดเท่ากับปีที่ผ่านมาคือ 500,000 จี๊ตต่อ 100 ตะกร้า หรือ ประมาณ 154 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นราคาข้าวเปลือกที่ความชื้น 14% และไม่มีสิ่งเจือปน

ราคาอ้างอิงนี้จะใช้ในกรณีที่ราคาซื้อขายข้าวเปลือกในตลาดอยู่ในระดับต่ำกว่าราคาที่กำหนดไว้ เพื่อเป็น การสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่าราคาข้าวเปลือกเกรดต่ำ (lower-grade Emata paddy) จะมีราคาไม่ต่ำกว่า 500,000 จี๊ตต่อ 100 ตะกร้า

สำหรับราคาข้าวเปลือกในตลาดในขณะนี้ ข้าวคุณภาพสูง Pawsan (high quality Pawsan paddy) ราคาอยู่ที่ประมาณ 800,000-1,200,000 จี๊ตต่อ 100 ตะกร้า

เมื่อปี 2018 รัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเปลือกไว้ที่ 500,000 จี๊ตต่อ 100 ตะกร้า หรือประมาณ 327 เหรียญสหรัฐ (1 ตะกร้าเท่ากับประมาณ 20.86 กิโลกรัม) หรือประมาณ 155 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

นาย William D. Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ได้ยุติการโต้สวนเบื้องต้นเพื่อใช้ มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure) สำหรับสินค้าข้าว เนื่องจากผลการพิจารณาของ กระทรวงเกษตรเห็นว่าควรนำประเด็นดังกล่าวหารือกับ Economic Development Cluster (EDC) ก่อนในขั้นนี้ จึงต้องประกาศยุติการโต้สวนกรณีดังกล่าว (ตามขั้นตอนการโต้สวนมาตรการ Safeguard จะต้องรายงานผลการ พิจารณาการโต้สวนเบื้องต้นภายใน 30 วันหลังจากประกาศเปิดโต้สวน) โดยกระทรวงเกษตรจะนำกรณีดังกล่าวไป หารือกับ EDC ในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ได้แจ้งประกาศเปิดโต้สวนเพื่อใช้มาตรการ Safeguard ต่อองค์การการค้า โลก (WTO) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยประเทศสมาชิก WTO สามารถใช้มาตรการ Safeguard หากสามารถ พิสูจน์ได้ว่าการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุตสาหกรรมภายใน โดยราคาข้าวเปลือก ภายในประเทศฟิลิปปินส์ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องหลังจากการประกาศเปิดเสรีนำเข้าข้าวตามกฎหมาย The Rice Tariffication

อย่างไรก็ดี ในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ได้สั่งการให้หน่วยงานองค์การอาหารแห่งชาติ (National Food Authority; NFA) ระบายข้าวที่นำเข้าปริมาณกว่า 3 ล้านตันออกสู่ตลาด โดย NFA คาดว่าจะ สามารถรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวต่อกระทรวงเกษตรได้ภายในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรมีแผน

ที่จะบังคับใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary Measure) เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสต็อกข้าวที่นำเข้า

สำนักสถิติแห่งชาติฟิลิปปินส์ (Philippine Statistics Authority: PSA) ได้รายงานว่าการผันแปรราคาข้าวเปลือกเฉลี่ยลดลง 1.4% อยู่ที่ 15.69 เปโซต่อกิโลกรัมในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนกันยายน สำหรับราคาขายปลีกข้าวสารทั่วไปและข้าวสารคัดพิเศษลดลง 0.3% อยู่ที่ 37.66 เปโซต่อกิโลกรัม และ 42.11 เปโซต่อกิโลกรัมตามลำดับ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) ประเมินว่าในช่วงไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา (กรกฎาคม-กันยายน) มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 3.05 ล้านตัน ลดลงประมาณ 4.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งลดลงจากการพยากรณ์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่คาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 3.06 ล้านตัน ขณะที่การเพาะปลูกข้าวในไตรมาสที่ 4 กำลังดำเนินไป ซึ่งคาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 9.19 ล้านไร่ หรือประมาณ 77.6% ของเป้าหมายที่ 11.89 ล้านไร่

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกันยายน 2562 ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารยังคงปรับลดลงจากช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า (ราคาข้าวเคยพุ่งสูงขึ้นไปสู่ระดับสูงสุดในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2561) โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 15.82 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 308.13 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 15.96 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 308.13 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 29.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.15 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 740.6 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลงจากระดับ 38.21 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 737.71 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 17.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 42.03 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 815.92 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 42.11 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 813 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ก่อนหน้า และลดลงประมาณ 14.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 34.04 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 660.82 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 34.09 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 658.66 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในสัปดาห์ที่แล้ว และลดลงประมาณ 21.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 37.63 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 727.09 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดจากระดับ 37.66 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 727.088 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน และลดลงประมาณ 18.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ที่มา *Oryza.com*

จีน

หนังสือพิมพ์ไชน่าเดลีรายงานว่า ข้าวลูกผสมหรือข้าวไฮบริด รุ่นที่สามพัฒนาโดยนายหยวนหลงผิง บิดาแห่งพันธุ์ข้าวไฮบริด และทีมของเขาได้รับการตรวจสอบผลผลิตสาธารณะเป็นครั้งแรก ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคมที่ผ่านมาและประสบความสำเร็จในระดับสูง โดยผลผลิตสุดท้ายของพันธุ์ทดสอบ G3-1S / P19 อยู่ที่ 1,046.3 กิโลกรัมต่อมู่ (ประมาณ 667 ตารางเมตร) ซึ่งปลูกบนที่ดินสองแปลงในหมู่บ้าน ฉินจู เมืองเหิงหยาง ในมณฑลหูหนานตอนกลางของจีน

นายเฉียนเฉียน รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติ (the China National Rice Research Institute) จีนกล่าวว่าหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของข้าวลูกผสมรุ่นที่สามคือมันมีระยะเวลาการเจริญเติบโตที่สั้นกว่า และมีผลผลิตมากกว่า โดยเขากล่าวว่า แต่เดิมข้าวพันธุ์ไฮบริดให้ผลผลิตสูงในประเทศจีนใช้เวลา 160 ถึง 180 วันจากการเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ในขณะที่พันธุ์รุ่นสามนี้ จำนวนวันลดลงเหลือ 125 วัน

นายเฉียนกล่าวว่า ระยะเวลาการเจริญเติบโตที่สั้นลงสามารถลดการใช้สารกำจัดศัตรูพืชและปุ๋ยซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งแตกต่างจากสองรุ่นก่อนหน้านี้ ที่ต้องการน้ำและปุ๋ยจำนวนมาก รวมทั้งความต้องการสภาพการเจริญเติบโตและการสนับสนุนทางเทคโนโลยีแต่ข้าวไฮบริดรุ่นที่สามนั้นง่ายต่อการเพาะปลูกโดยเกษตรกรทั่วไป

ขณะที่ จ้าว ปิงจัน จากศูนย์วิจัยข้าวพันธุ์หูหนาน (Hunan hybrid rice research center) กล่าวว่า ดินระดับความสูงและสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ทดสอบ ก็เป็นสภาพดินใกล้เคียงกับทุ่งนาของเกษตรกรทั่วไป

ทั้งนี้ กระบวนการทั้งหมดดำเนินการร่วมกันโดย สมาคมพืชไร่แห่งหูหนาน (the Hunan Society of Agronomy) ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรของจีน สถาบันวิจัยข้าวแห่งชาติจีน (the Chinese Academy of Agricultural Sciences, the China National Rice Research Institute) กระทรวงเกษตร และกิจการชนบทของมณฑลหูหนาน (Hunan's agriculture and rural affairs department) กับมหาวิทยาลัยจีนหลายแห่ง

นายหลีกกล่าวว่า ในปัจจุบันผลผลิตข้าวพันธุ์ทั่วไปของจีน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 500 กิโลกรัมต่อมู่ นายหลีก ชินฉี นักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวพันธุ์หูหนานกล่าวว่า เกษตรกรสามารถผลิตข้าวได้ 600 กิโลกรัมต่อ 700 กิโลกรัมต่อมู่ โดยการปลูกข้าวพันธุ์ลูกผสมรุ่นที่สอง อย่างไรก็ตามภายใต้สภาพการปลูกและสภาพแวดล้อมเดียวกัน ผลผลิตของข้าวลูกผสมรุ่นที่สามสามารถให้ผลผลิตได้ถึง 800 กิโลกรัมต่อมู่

นายหลีกหวังว่าจะส่งเสริมการปลูกข้าวลูกผสมรุ่นที่สามในประเทศจีนในระยะเวลาอันสั้น 100 ล้านมู่ เพื่อเพิ่มการผลิตข้าวได้ผลผลิตถึง 2 หมื่นล้านกิโลกรัม และนำเทคโนโลยีปลูกข้าวนี้มาใช้ในการวิจัยข้าวน้ำทะเล

นาย หยวนหลงผิง บิดาแห่งพันธุ์ข้าวไฮบริด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาข้าวลูกผสมรายแรกของโลกในปี 1970 ได้สร้างสถิติโลกหลายครั้งในการผลิตข้าวลูกผสมในปีก่อนหน้า โดยมีส่วนร่วมอย่างมากต่อความมั่นคงด้านอาหารของจีนและโลก เขายังกล่าวว่า ข้าวลูกผสมรุ่นที่สามมีความแข็งแกร่ง ส่งเสริมการพัฒนาข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้นด้วยคุณภาพและผลผลิตที่สูงขึ้น

ปัจจุบันทีมของนายหยวนหลงผิงมีชุดข้าวลูกผสมรุ่นที่สามจำนวน 9 ชุด ภายใต้การทดลองซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์เชิงพาณิชย์ได้อีก 3-4 ปีข้างหน้า ขณะนี้จีนมีประชากรประมาณ 20% ของประชากรโลกและมีพื้นที่เพาะปลูกไม่ถึง 9% ของโลก

ที่มา ผู้จัดการออนไลน์

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 9 เดือนของปี 2562 (มกราคม-กันยายน 2562) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 219,200 ตัน ลดลงประมาณ 4.2% เมื่อเทียบกับปริมาณ 228,900 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 114,900 ตัน ลดลง 11.7% เมื่อเทียบกับ 130,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,000 ตัน ข้าวหอม 103,500 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 5,400 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.4% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2561 ซึ่งอยู่ที่ 56.8%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 59,200 ตัน เพิ่มขึ้น 19.4% เมื่อเทียบกับ 54,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 (ประกอบด้วยข้าวหอม 59,200 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 5,400 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 29.5%) จีนประมาณ 17,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.9%) กัมพูชาประมาณ 7,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.2% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 35.2% และสัดส่วนลดลง 31.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561) ออสเตรเลียประมาณ 4,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.1%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 5,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.7%) และประเทศอื่นๆ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2562 (มกราคม-กันยายน 2562) มีปริมาณ 10,550 ตัน ลดลง 10.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,817 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 9,493 ตัน สหรัฐฯจำนวน 550 ตัน จีน 160 ตัน แคนาดา 135 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกันยายน 2562 รวม 9,600 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,000 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 232 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 119 แห่ง โดยในปี 2018 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 41 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 42 กิโลกรัม ในปี 2017 และลดลงประมาณ 14.58% เมื่อเทียบกับจำนวน 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.69 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 8.51 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.75 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 4.90 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.10 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 12.97 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 9.33 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 9.49 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2561 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 308,400 ตัน ลดลงประมาณ 1.62% เมื่อเทียบกับปริมาณ 313,500 ตัน ในปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 171,200 ตัน ลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับ 206,500 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,200 ตัน ข้าวหอม 156,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000

ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 55.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 15.8% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 65.9%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 76,100 ตัน เพิ่มขึ้น 52.5% เมื่อเทียบกับ 49,900 ตัน ในปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 67,800 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 8,300 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 24.7%) จีนประมาณ 22,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 7.4%) กัมพูชาประมาณ 14,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.7% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณ และสัดส่วนที่ 5.88% และ 9.3% เมื่อเทียบกับปี 2560) ออสเตรเลียประมาณ 10,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 6,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.2%) และประเทศอื่นๆ 6,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

ที่มา Trade and Industry Department

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยกำหนดจะซื้อข้าวรวม 25,000 ตัน

ทั้งนี้ ในการประมูลนำเข้าข้าวแบบ SBS (Simultaneous Buy and Sell) ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 25,000 ตัน ปรากฏว่า รัฐบาลญี่ปุ่นสามารถซื้อข้าวได้ 8,909 ตัน ประกอบด้วยข้าวเต็มเมล็ด (non-glutinous whole grain/brown rice) จำนวนรวม 6,409 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 5,528 ตัน ออสเตรเลีย 260 ตัน ไทย 40 ตัน จีน 80 ตัน อินเดีย 200 ตัน และไต้หวัน 301 ตัน และข้าวหัก (non-glutinous broken rice) จำนวนรวม 2,500 ตัน จากประเทศสหรัฐฯ 2,200 ตัน ไทย 200 ตัน และจีน 100 ตัน ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น สามารถประมูลขายข้าวสาร/ข้าวขัดสีจำนวน 40 ตัน โดยราคาที่รัฐบาลญี่ปุ่นรับซื้อเข้าที่ 720 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และราคาที่รัฐบาลขายออกที่ 1,291 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) ส่วนของข้าวหักนั้น ไทยประมูลขายได้จำนวน 200 ตัน โดยราคาที่รัฐบาลรับซื้อเข้าที่ 580 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) และราคาที่รัฐบาลขายออกที่ 984 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) โดยอัตราภาษีทุกการซื้อและขายคือ 8%

การประมูลในระบบ SBS นี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะจัดประมูลโดยซื้อข้าวที่มาจากหลายแหล่งผ่านทางบริษัทค้าข้าวของญี่ปุ่นในระดับราคาหนึ่งและจะขายต่อให้แก่บริษัทค้าข้าวในราคาที่สูงกว่าเดิมเพื่อนำไปจำหน่ายในตลาดภายในประเทศ โดยรัฐบาลได้ผลประโยชน์จากส่วนต่างของราคาที่รับซื้อเข้าและราคาที่ขายออกไป

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 66,200 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลาง (Medium grain milled rice) จากสหรัฐฯจำนวนรวม 26,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อตๆละ 13,000 ตัน โดยล็อตแรกกำหนดกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562- 20 มกราคม 2563 และล็อตสองกำหนดกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2562-20 มกราคม 2563 ข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice) จากประเทศไทยจำนวนรวม 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2562- 20 มกราคม 2563 และข้าวขาวเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 33,000 ตัน โดยแบ่งเป็นล็อตละ 12,000 ตัน จำนวน 1 ล็อต และล็อตละ 7,000 ตัน จำนวน 3 ล็อต กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม 2562- 20 มกราคม 2563

เมื่อสัปดาห์ก่อน กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ได้ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 66,000 ตัน ประกอบด้วยข้าวเมล็ดกลาง (Medium grain milled rice) จากสหรัฐอเมริกาจำนวนรวม 26,000 ตัน แบ่งเป็น 2 ล็อตๆละ 13,000 ตัน โดยล็อตแรกกำหนดกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2562 และล็อตสองกำหนดกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562-10 มกราคม 2563 ข้าวเมล็ดกลาง (Medium grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 12,000 ตัน กำหนดกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2562 และข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวนรวม 28,000 ตัน โดยแบ่งเป็น 4 ล็อตๆละ 7,000 ตัน โดย 2 ล็อตแรกกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน-20 ธันวาคม 2562 ส่วนอีก 2 ล็อตกำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-31 ธันวาคม 2562

ผลการประมูลปรากฏว่า ญ่ปุ่นตกลงซื้อข้าวเมล็ดกลางจากสหรัฐารวม 26,000 ตัน ข้าวเมล็ดกลางจากจีน 12,000 ตัน และข้าวเมล็ดยาวจากไทยรวม 28,000 ตัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมเสนอราคาจำนวน 33 ราย โดยเฉลี่ยของการประมูลครั้งนี้ (ไม่รวมภาษี) อยู่ที่ 78,858 เยนต่อตัน หรือประมาณ 732 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 85,167 เยนต่อตัน หรือประมาณ 791 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงท่ามกลางภาวะที่ความต้องการข้าวจากประเทศในแถบแอฟริกาตกลงเนื่องจากหลายประเทศยังคงมีสต็อกข้าวคงเหลือเพียงพอจึงยังไม่เร่งรีบที่จะนำเข้าในช่วงนี้ โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 365-370 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 2-3 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 368-372 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งราคาขณะนี้ถือว่าต่ำสุดในรอบกว่า 4 เดือนที่ผ่านมา

ในเดือนสิงหาคม 2562 อินเดียส่งออกข้าวได้ประมาณ 644,249 ตัน ลดลงประมาณ 29% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา เนื่องจากความต้องการข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติจากประเทศในแถบแอฟริกาตกลง เพราะบางส่วนได้หันไปซื้อข้าวจากประเทศจีนที่มีราคาถูกกว่า ขณะที่วงการค้าคาดว่า ประเทศอิหร่านซึ่งเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของอินเดียใกล้ที่จะหยุดซื้อข้าวแล้วเพราะอีกไม่นานก็จะเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตในประเทศ ซึ่งคาดว่าอิหร่านจะกลับมาซื้ออีกครั้งในช่วงหลังเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวในช่วงต้นปีหน้า

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 27.63 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 4.055 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 40% เมื่อเทียบกับจำนวน 19.74 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 30.15 ล้านตัน ในเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 67.057 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 55.412 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 71.787 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 39.316 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 38.625 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 41.49 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้ มีรายงานว่า รัฐบาลอินเดียกำลังเผชิญกับปัญหาคลังเก็บสินค้าข้าวที่อาจจะมีไม่เพียงพอที่จะรองรับผลผลิตข้าวจากปีการผลิต 2019/20 (ตุลาคม 2019-กันยายน 2020) เนื่องจากรัฐบาลยังคงมีนโยบายในการจัดหาข้าวจากเกษตรกรมาเก็บสต็อกไว้เพื่อใช้ในโครงการปันส่วนอาหารของรัฐบาล

ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลต่างมีความกังวลว่าคลังสินค้าขององค์การอาหารแห่งชาติ (the Food Corporation of India; FCI) ยังคงมีสต็อกข้าวจำนวนมากและรัฐบาลยังไม่ได้วางแผนที่จะลดสต็อกธัญพืชที่เก็บไว้ในปัจจุบัน ซึ่งจากข้อมูลของ FCI ระบุว่าคลังเก็บสินค้าของรัฐบาลสามารถเก็บธัญพืชได้ประมาณ 88 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดมีรายงานว่ารัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาแนวทางในการลดภาระการเก็บสต็อกข้าวเก่าส่วนเกินโดยจะนำข้าวส่วนเกินนี้ไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นเอทานอล

ในขณะที่การจำหน่ายข้าวจากสต็อกรัฐบาลออกสู่ท้องตลาดภายใต้โครงการของรัฐบาล (the open market scheme) ได้กำหนดราคาขายไว้ที่ 2,785 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 392 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งราคานี้ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับราคาต้นทุนของวัตถุดิบที่จะนำไปผลิตเอทานอล ซึ่งในขณะนี้ผู้ประกอบการด้านน้ำมันได้มีการรับซื้อเอทานอลที่ผลิตจากจากธัญพืชที่ราคาประมาณ 47 รูปีต่อลิตร หรือประมาณ 66 เซ็นต์ ซึ่งผู้ประกอบการเอทานอลได้เรียกร้องให้รัฐบาลอนุญาตให้ผู้ประกอบการด้านน้ำมันรับซื้อเอทานอลที่ราคา 59.48 รูปีต่อลิตร หรือประมาณ 88 เซ็นต์ หรือปรับราคาขายข้าวที่จะจำหน่ายในตลาดให้ลดลงกว่านี้ ซึ่งมีรายงานว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางที่จะปรับลดราคาขายข้าวในตลาดลงเพื่อดึงดูดใจของผู้ประกอบการเอทานอลมากขึ้น

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกันยายน 2562 ซึ่งเป็นเดือนที่ 3 ของปีงบประมาณ 2019/20 (กรกฎาคม 2562-มิถุนายน 2563) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 249,803 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 64.39% เมื่อเทียบกับจำนวน 151,953 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และเพิ่มขึ้น 0.29% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 ที่มีการส่งออกจำนวน 249,070 ตัน โดยในเดือนกันยายน 2562 ส่งออกข้าวบาสมาดิ 64,101 ตัน เพิ่มขึ้น 0.88% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 และเพิ่มขึ้น 125.85% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 185,702 ตัน เพิ่มขึ้น 0.09% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2562 และเพิ่มขึ้น 50.28% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ในช่วง 3 เดือน (กรกฎาคม 2562-กันยายน 2562) ของปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 839,856 ตัน เพิ่มประมาณ 52.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 551,586 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 212,873 ตัน เพิ่มขึ้น 66.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 127,669 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 626,983 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 47.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 423,917 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ในส่วนมูลค่าการส่งออกในช่วง 3 เดือนแรกอยู่ที่ 470.584 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 50.76% เมื่อเทียบกับ 312.147 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 194.669 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 47.29% เมื่อเทียบกับ 132,166 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 275.915 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มประมาณ 53.3% เมื่อเทียบกับ 179.981 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ในปีงบประมาณ 2018/19 (กรกฎาคม 2561-มิถุนายน 2562) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,104,983 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 0.21% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,096,446 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิ จำนวน 668,763 ตัน เพิ่มขึ้น 19.22% เมื่อเทียบกับจำนวน 560,959 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561 และส่งออก ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,436,220 ตัน ลดลงประมาณ 2.81% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,535,487 ตัน ในช่วง เดียวกันของปี 2561 ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 2,069.616 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 1.67% เมื่อเทียบ กับ 2,035.591 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 639.25 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 9.87% เมื่อเทียบกับ 581.847 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561 ขณะที่ มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่ 1,403.366 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 1.61% เมื่อเทียบกับ 1,453.744 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ที่มา *Oryza.com*

ซีเรีย

หน่วยงานการค้าต่างประเทศของซีเรีย (Syria's General Foreign Trade Organization) กำหนดจัดการ ประมูลเพื่อซื้อข้าวขาว (white rice) จำนวน 45,000 ตัน ซึ่งจะเป็นข้าวเมล็ดยาวหรือเมล็ดสั้นก็ได้จากทุกประเทศ โดยกำหนดส่งมอบจำนวน 25,000 ตัน ภายใน 90 วันหลังจากมีการยืนยันคำสั่งซื้อแล้ว และอีก 20,000 ตัน ส่งมอบ ภายใน 180 วัน หลังจากที่มีการส่งมอบล็อตแรกแล้ว

ซึ่งกำหนดจะรับข้อเสนอในเทอมของเงินสกุลยูโรและรับข้อเสนอถึงวันที่ 13 พฤศจิกายนศกนี้

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2019/20 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-31 สิงหาคม 2563) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-15 ตุลาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 137,592 ตัน ลดลงประมาณ 12.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 156,978 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าว สายพันธุ์ Japonica จำนวน 24,083 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 49.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 16,125 ตัน ในช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 113,509 ตัน ลดลงประมาณ 19.41% เมื่อเทียบกับ จำนวน 140,853 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 17,907 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน -15 ตุลาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 27,225 ตัน ฝรั่งเศส 21,967 ตัน เนเธอร์แลนด์ 15,757 ตัน โปแลนด์ 11,485 ตัน อิตาลี 10,147 ตัน เบลเยียม 10,648 ตัน โปรตุเกส 9,593 ตัน เยอรมนี 7,844 ตัน ตัน บัลแกเรีย 5,940 ตัน สเปน 6,080 ตัน สวีเดน 3,532 ตัน สาธารณรัฐเชค 1,638 ตัน เดนมาร์ก 1,094 ตัน ออสเตรีย 494 ตัน สโลวาเกีย 818 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562-14 ตุลาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 23,486 ตัน เพิ่มขึ้น 71.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 9,106 ตัน ลดลง 40.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากซูริ นามจำนวน 6,655 ตัน เพิ่มขึ้น 22.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 5,615 ตัน ลดลง 34.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 6,320 ตัน

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 13,675 ตัน ลดลง 45.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 9,684 ตัน ลดลง 43.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 18,130 ตัน ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 8,460 ตัน ลดลง 29.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 8,974 ตัน เพิ่มขึ้น 6.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 31,575 ตัน เพิ่มขึ้น 30.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 6,611 ตัน เพิ่มขึ้น 624% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 2,190 ตัน เพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 2,546 ตัน เพิ่มขึ้น 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากตุรกีจำนวน 1,770 ตัน เพิ่มขึ้น 192% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายนมาจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2562 สหภาพยุโรปได้นำเข้าข้าวจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (the Least Developed Countries; LDCs) ได้แก่ กัมพูชา และเมียนมาแล้วประมาณ 23,359 ตัน ลดลงประมาณ 44% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยนำเข้าจากกัมพูชาประมาณ 11,263 ตัน ลดลงประมาณ 45.2% และนำเข้าจากเมียนมาประมาณ 9,684 ตัน ลดลงประมาณ 43.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 ตุลาคม 2562 มีการส่งออก 22,091 ตัน ลดลง 5.27% เมื่อเทียบกับจำนวน 23,321 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 16,189 ตัน ลดลงประมาณ 8.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 17,683 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 5,902 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4.70% เมื่อเทียบกับจำนวน 5,638 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 15 ตุลาคม 2562 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,971 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-15 ตุลาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 10,911 ตัน โปรตุเกส 3,552 ตัน สเปน 3,110 ตัน บัลแกเรีย 1,629 ตัน เบลเยียม 948 ตัน เนเธอร์แลนด์ 103 ตัน โปแลนด์ 265 ตัน โรมาเนีย 357 ตัน สโลวีเนีย 193 ตัน เยอรมนี 182 ตัน เป็นต้น

สำหรับการนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) มีการนำเข้าข้าว 1,374,996 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,306,056 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 193,857 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.09% เมื่อเทียบกับจำนวน 142,452 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,181,139 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.51% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,163,603 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 258,597 ตัน ฝรั่งเศส 194,060 ตัน เนเธอร์แลนด์ 171,183 ตัน สเปน 125,536 ตัน อิตาลี 115,027 ตัน โปรตุเกส 98,937 ตัน โปแลนด์ 85,311 ตัน เยอรมนี 78,520 ตัน เบลเยียม 62,100 ตัน สาธารณรัฐเชค 39,223 ตัน บัลแกเรีย 35,525 ตัน สวีเดน 29,752 ตัน ลิทัวเนีย 15,589 ตัน ฮังการี 11,461 ตัน เดนมาร์ก 11,606 ตัน โรมาเนีย 9,085 ตัน กรีซ 7,359 ตัน ออสเตรเลีย 6,255 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 (ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 23 กันยายน 2562) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 194,575 ตัน

เพิ่มขึ้น 28.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 116,560 ตัน ลดลง 37.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 105,264 ตัน เพิ่มขึ้น 46.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 62,286 ตัน เพิ่มขึ้น 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 43,036 ตัน ลดลง 14.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 179,958 ตัน ลดลง 24.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 168,475 ตัน เพิ่มขึ้น 32.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 153,166 ตัน ลดลง 2.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 109,678 ตัน เพิ่มขึ้น 83.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 89,138 ตัน ลดลง 0.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 303,298 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 38,129 ตัน เพิ่มขึ้น 66.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 25,008 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 18,335 ตัน เพิ่มขึ้น 22.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 738.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 มีการส่งออก 233,633 ตัน ลดลง 20.46% เมื่อเทียบกับจำนวน 293,719 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 196,832 ตัน ลดลงประมาณ 23.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 257,782 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 36,800 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,937 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 118,223 ตัน โปตุเกส 34,842 ตัน สเปน 32,511 ตัน กรีซ 24,225 ตัน บัลแกเรีย 8,470 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,827 ตัน โปแลนด์ 2,506 ตัน โรมาเนีย 1,434 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

ไนจีเรีย

กรมศุลกากรไนจีเรีย (The Nigeria Customs Service; NCS) ประกาศห้ามไม่ให้นำเข้าและส่งออกสินค้าผ่านแนวชายแดนเพื่อควบคุมการลักลอบนำเข้าสินค้าโดยเฉพาะข้าว กรมศุลกากรยังได้ระบุในเอกสารแถลงข่าวว่าสาธารณรัฐไนเจอร์ก็ได้ห้ามส่งออกข้าวมายังไนจีเรียด้วยเช่นกันเนื่องจากมีการปิดชายแดนของไนจีเรีย

ในขณะนี้ สินค้าทั้งหมดไม่ว่าจะผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายจะถูกห้ามนำเข้าและส่งออกไปจากไนจีเรียทางแนวชายแดน เพราะสินค้าทั้งหมดสามารถผ่านท่าเรือของไนจีเรียได้ และทางการเห็นว่ามีควมจำเป็นสำหรับผู้นำเข้าสินค้าที่ควรจะนำสินค้าผ่านเขตควบคุมของทางการที่มีเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสินค้าก่อน

กรมศุลกากรไนจีเรียได้ปิดชายแดนโดยความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองไนจีเรีย (the Nigeria Immigration Service; NIS) กองทัพไนจีเรียและกองกำลังตำรวจไนจีเรีย

ขณะที่เจ้าหน้าที่ทางการกล่าวว่า การปิดพรมแดนเพื่อควบคุมการลักลอบขนข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังไนจีเรียและการส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากไนจีเรียไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ที่มา *Oryza.com*